
Sem Formaður stjórnar Fjölsmiðjunnar á Akureyri langar mig að upplýsa þig um grafalvarlega stöðu 
hennar. Ítrekað hefur verið reynt að fá Ríkið til að endurnýja samninga við Fjölsmiðjuna, en ekkert 
hefur gengið í þeim málum og samningur sem gerður var um fjárframlög frá Ríkinu 2015-2017 er 
alltaf framlengdur en upphæð hækkar ekkert.
Eigið fé er uppurið og ef ekkert breytist þá þarf að loka um áramótin.

Það er mjög mikið að gera í Fjölsmiðjunni og langflestir sem þar vinna koma frá 
félagsþjónustu bæjarins. Aukið samstarf er við VMA og eru nokkrir krakkar sem vinna í Fjölsmiðjunni 
eru í nokkrum fögum í VMA og amk 2 nemendur eru í fullu námi eftir að hafa uppgötvað áhuga sinn 
á námi við vinnuna í Fjölsmiðjunni.

Meðfylgjandi er samantekt á fjárframlögum til hinna þriggja fjölsmiðja á landinu og þar hallar 
verulega á Fjölsmiðjuna á Akureyri og ég sem starfsmaður í VMA og sjálfboðaliði á ýmsum stöðum er 
orðin ansi lúin að að þurfa endalaust að vera að berjast fyrir krónum og aurum og horfa svo upp á 
sambærilegar stofnanir eiga fullt af peningum afgangs.
ATH viðhengið er trúnaðarskjal.
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